
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
  สมยัวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป  พ.ศ. 2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

   อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายวิทยา  มณี 
นายโสภณ  ไชยการ 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
นายสุทัศน  ยิ้มนอย 
นายแดง จิตรอักษร 
นายสมคิด  เลิศวิเชียร 
นายจักรี  ชุมนาค 

สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 
รองประธานสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 

วิทยา  มณี 
โสภณ  ไชยการ 
วิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
สุทัศน  ย้ิมนอย 
แดง จิตรอักษร 
สมคดิ  เลิศวิเชียร 
จักรี  ชุมนาค 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
- ไมมี                                                                                                                   

รายชื่อผูเขารวมประชุม  
 

ลําดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายเชี่ยว  เสนี 
นายสุชาติ  นุนทอง 
นายอนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
นายสุนทร  วัฒนโภคา 
นางภัทธณี  ยังชวย 
นางทิฐิชภักดิ์  คงพล 
นางสาวภิรวดี  โพธ์ิวิจิตร 
นายเจริญพร  เยาวดํา 

นายก อบต.เขาขาว 
รองนายก อบต.เขาขาว 
รองนายก อบต.เขาขาว 
เลขานุการนายกฯ 
หัวหนาสํานักปลัด 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

เชี่ยว  เสนี 
สุชาติ  นุนทอง 
อนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
สุนทร  วัฒนโภคา 
ภัทธณี  ยังชวย 
ทิฐิชภักดิ์  คงพล 
ภิรวดี  โพธิ์วิจิตร 
เจริญพร  เยาวดํา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจําป พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2565    
เห็นชอบ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสียง  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ เร่ืองผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

ประจําป ๒๕๖๕ 

   ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ก.ก.ถ.)  
   ไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน 

ตําบล ดวยวิธีการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหองคการบริหาร
สวนตําบลพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะตามภารกิจ
หนาที่ และภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง และไดรับความพึง
พอใจจากประชาชน โดยมีหลักการที่เปนประเด็นสําคัญในการจัดบริการสาธารณะ
คือ การจัดบริการสาธารณะตองดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 
สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน มีความเสมอภาค ความตอเนื่องและ
ความโปรงใสในการใหบริการ สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจําป 
2565 มีทั้งหมด 8 ดาน 53 ตัวชี้วัด 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานผังเมือง 
3. ดานสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ดานการศกึษา 
5. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
6. ดานการสงเสริมอาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุน 
7. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
8. ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน 
สรุปผลการประเมินทั้ง 8 ดาน มีผลการประเมินดังนี้ 
1. สูงกวาเปาหมาย 13.20 % 
2. เทากับเปาหมาย 30.19 % 
3. การพัฒนาในอนาคต 5.67 % 
4. ไมมีบรกิารสาธารณะ 22.64 % 
5. ไมไดดําเนินการในป พ.ศ. 2564  28.30 % 
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อบต.เขาขาว ไดรวบรวมขอมูลตามแบบติดตามประเมินผลสงให สํานักงาน ก.ก.ถ.
ทางระบบออนไลน WWW.Odloc.go.th เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอรายงานตอที่
ประชุมสภา อบต.เขาขาวทราบ  และทั้งนี้ไดแจงผลการประเมินใหประชาชนทราบ
ดวยแลวทางเว็บไซต WWW.khaokoa .go.th เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลผล
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
นําขอมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑชี้ วัดไปใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพการจัดบรกิารสาธารณะตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล     
เขาขาว ประจําป พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ              4.1 รางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (เพ่ิมเติมคร้ังที่ 4/2565)  
                               ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตาํบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียด ครับ  
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาฯ และสวัสดีทานผูเขารวม 
นายก อบต.เขาขาว ประชุมทุกทาน  กระผมนายเชี่ยว เสนี นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ครับ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพ่ือ
ประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ครับ 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ที่เพ่ิมเติมพรอมดวยเหตุผลและความจําเปน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
2.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาที่ เพิ่มเติมและสงราง
แผนพัฒนาใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาฉบับ 
ดังกลาวไดครับ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดประชุม
พิจารณา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 แลวครบั 
สําหรับโครงการ  ที่ตองการจะเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561–2565  
(คร้ังที่ 4/2565) นี้ เปนโครงการ ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานกอสราง จํานวน 3 โครงการ  
งบประมาณจํานวน 450,000 บาท ครับ  ในสวนของครุภัณฑ ตองการจัดซื้อ 
จํานวน 1 รายการ คือ ครุภัณฑในแผนงานการเกษตร งบประมาณ 15,000 บาท   
รายละเอียด สมาชิกสภาฯ ทุกทาน  สามารถดูไดจากเอกสารประกอบที่แจกไปนะ 
ครับ 

ประธานสภาฯ              ตามท่ีทางผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ ที่ปรากฎ ในรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติมคร้ังที่ 4/2565) มีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม เห็นชอบราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2565) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                 เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565  (เพ่ิมเติมคร้ังที่ 4/2565)   
                               ดวยคะแนน 6 เสียง ไมเห็นชอบไมมี งดออกเสียงไมมี 
ประธานสภาฯ 4.2 รางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570 (เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1/2565)      

ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาวชี้แจงรายละเอียดตอไดเลยครบั 
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นายเชี่ยว  เสนี    ตอไปจะเปนรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570 (เพ่ิมเติมคร้ัง 
นายก อบต.เขาขาว        ที่ 1/2565) ในรางแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับนี้  มีโครงการในแผนงานตาม 

ยุทธศาสตร  สามารถแบงเปน 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ ครบั 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แบงออกเปน 4  แผนงาน  
มีโครงการในยุทธศาสตรนี้ จํานวน 38 โครงการครับ งบประมาณ  
25,800,000 บาทครับ 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการพัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการและกีฬา นะครับ มีโครงการในแผนงาน 
การศกึษา จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 15,000 บาท 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีโครงการในแผนงานสรางความ 
เขมแข็งของชุมชน จํานวน 2 โครงการครับ งบประมาณ 200,000 บาท 
ตอไปนะครบั เปนประเภทของครุภัณฑ ที่ตองการ เพ่ิมเติมในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565) สามารถแบง 
ออกเปน 3 แผนงาน ดังนี้ครับ 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป มีประเภทครุภัณฑ ดังนี้  
1.1.ครุภัณฑยานพาหนะและการขนสง จํานวน 1 โครงการ  งบประมาณ  
1,120,000 บาทครับ   
1.2 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 69,500 บาท 
1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 90,000 บาท 
2.แผนงานรกัษาความสงบเรียบรอย ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,500,000 บาท 
3.แผนงานการเกษตร ประเภทครุภัณฑการเกษตร จํานวน 1 โครงการ  
งบประมาณ 15,000 บาท ครับ ในสวนของรายละเอียดของโครงการในแตละ 
แผนงานทุกทานสามารถดูไดจากเอกสารที่แจกไปกอนหนาน้ีไดเลยครับ  

ประธานสภาฯ              ตามท่ีทางผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ ที่ปรากฎ ในรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565) มีสมาชิกสภาทานใดจะ 
อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีผม ขอมติที่ประชุม เห็นชอบราง 
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี1/2565) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                 เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 (เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/2565)   
                               ดวยคะแนน 6 เสียง ไมเห็นชอบไมมี งดออกเสียงไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเรื่องที่จะแจงหรือเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก

หรือไม 
นายสุทัศน  ยิ้มนอย กระผมมีเรื่องที่จะแจงเร่ืองของไหลทางตามหมูบานมีหญา ตนไมขึ้นบริเวณขางทาง 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 ทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก 
นายเชี่ยว  เสนี กระผมขอแจงใหทราบผลงานที่ไดดําเนินการมา มีดังนี้ 
นายก อบต.เขาขาว - ไฟฟาแสงสวาง ตอนน้ีมีครบทุกหมูบาน และจะทําใหถูกตองตามกฎหมาย กรณีที่

ไมลมทับสายไฟที่วัดโคกแค กระผมไดดําเนินการติดตั้งหมอแปลงใหเรียบรอยแลว 
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-  สวนเร่ืองหญารกบนไหลทาง กระผมขอใหทุกหมูบานพัฒนา ในวันเสารท่ี 2 ของ 
เดือน เพื่อหมูบานของเรา ใครผานไปผานมาเห็นแลวมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
การสัญจรไปมาสะดวก 
- สําหรับที่ราชพัสดุโรงเรียนหนองยูง กระผมไดมอบใหปลัดดําเนินการติดตอ
สํานักงาน ธนารักษแลว ตอนนี้หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ อยูที่หองผูวาราชการ     

          จังหวัดตรังแลว อีกไมนานคงเสร็จแลว 
สุทัศน ย้ิมนอย ในสวนเรื่องของไหลทางที่ทางผูบริหารไดเสนอใหหมูบานของตนเองชวยกันพัฒนาใน

วันเสารท่ี 2 ของทุกเดอืน ผมเห็นดวยนะครับ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองที่จะแจงในท่ีประชุมอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอปด
การประชุม และขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้   
       

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ  
 
 

(ลงชื่อ)        วิสุทธิ์  แกวเนิน      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธิ์  แกวเนิน) 
                  ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


